

ธรรมสังฆจรที่ประเทศฝรั่งเศส

พระสุพันธ์ รัตนมังคโล ได้มีมติไว้ว่า ถ้าไม่มีภารกิจผูกพันมาก



ขอนิมนต์มาแสดงธรรมโปรดญาติโยมผู้ใฝ่ธรรมที่เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส ปีละครั้ง เมื่อพิจารณาถึงเวลาที่พอว่าง พอจะปลีกตัวไปได้บ้าง

เลยรับนิมนต์ของท่านและเดินทางถึงเมืองลียงประเทศฝรั่งเศสเมื่อเย็นวันเสาร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ มีญาติโยมพุทธศาสนิกชนไทย-ลาวไปให้การต้อนรับที่สนามบินลียงสิบกว่าคน เมื่อเดินทางมาถึงวัดนวมินทรราชูทิศแล้วก็ได้ปฏิสังขารกันด้วยธรรมะตามสมควรแล้วก็ แยกย้ายกันไปดูสถานที่ที่จะจัดงานในวันรุ่งขึ้น

เช้าตรู่วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตื่นนอนแต่เช้า

ทำวัตรเช้าและฉันอาหารเช้ากันแบบง่ายๆแล้วนั่งทวนปาฏิโมกข์หนึ่งรอบ เวลาเกือบจะสิบโมงเช้า พี่น้องลาว โยมวรรณ โยมแป้ว มารับไปยังสถานที่จัดงานทำบุญ งานที่จัดขึ้นนี้ จุดประสงค์เพื่อการทำบุญให้ครบบุญกิริยาวัตถุ คือ การให้ทาน ทำบุญตักบาตร สมาทานศีลและการเจริญภาวนา วันนี้พี่น้องชาวพุทธลาวถือว่าเป็นบุญใหญ่เพราะทำบุญตักบาตรแล้วก็จะได้ฟังธรรมกันอย่างเต็มที่ ซึ่งการทำบุญโดยการฟังธรรมนี้ นอกจากจัดอยู่ในบุญกิริยาวัตถุแล้ว ยังเป็นบุญที่เกิดขึ้นได้โดยยากอีกด้วย

พี่น้องชาวพุทธไทยลาวได้ช่วยกันจัดสถานที่ทำบุญได้อย่างเหมาะสม เมื่อทุกคนพร้อมกันแล้วก็ได้ทำพิธีกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีลและตักบาตร



โดยขณะที่ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ได้ร่วมกันสวดบทถวายพรพระหรือพาหุงจนกระทั่งทุกคนตักบาตรเสร็จ การที่พระสงฆ์สวดพาหุงและพุทธศาสนิกชนตักบาตรเป็นการทำจิตใจให้สงบไปด้วย คนที่ตักบาตรเสร็จแล้วก็จะไปนั่งฟังพระสวดต่อไปด้วยใจสงบ เป็นการทำจิตภาวนาไปพลางให้ทานไปพลาง

เมื่อตักบาตรเสร็จแล้ว ทุกคนตั้งอยู่ในอาการสงบ ได้ร่วมกันกล่าวคำถวายทานแบบของ ชาวลาว มีเนื้อหาที่ไพเราะน่าสนใจมาก จบแล้วพระสงฆ์เปล่งคำว่า สาธุ ทุกคนเตรียมภาชนะมากรวดน้ำด้วยความตั้งใจอย่างยิ่ง การทำบุญถวายทานแก่พระสงฆ์ทุกครั้งคือ การทำทักษิณานุประทานที่จะส่งผลบุญให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วและสรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้ได้มีความสุข เป็นการแผ่เมตตาที่กว้างใหญ่ไพศาลไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ

พี่น้องชาวพุทธไทยลาวกรวดน้ำรับพรเสร็จแล้ว พระสงฆ์รับประทานและฉันภัตตาหาร แล้วอนุญาตให้ญาติโยมได้รับประทานอาหารที่เตรียมไว้สำหรับญาติโยมเพื่อเป็นการประหยัดเวลา ญาติโยมพี่น้องไทย-ลาว ร่วมกันรับประทานอาหารด้วยการแบ่งปันอาหารที่เหลือจากทำบุญให้แก่กันและกันด้วยมิตรภาพ เมื่อพระสงฆ์ได้ตักอาหารแล้วก็ส่งต่อให้ญาติโยมนำไปแบ่งกันรับประทานกันอย่างมีความสุขต่อไป

เมื่อใดที่มนุษย์หาจุดร่วมที่เหมาะสมได้ โดยเฉพาะจุดร่วมคือ บุญ อันเป็นความปลาบปลื้มอบอุ้มใจ ย่อมเป็นจุดยืนสากลที่ทุกคนสัมผัสได้ โดยไม่มีเชื้อชาติ ศาสนาหรือวัฒนธรรมใดๆ มาเป็นพรหมแดนขวางกั้น

รับประทานอาหารเสร็จแล้ว เวลาเพียงจะ ๑๒.๔๕ น.

พี่น้องพุทธบริษัทพร้อมเพรียงกันแล้ว จึงได้เริ่มแสดงธรรมเรื่องการทำบุญ การอุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษและสรรพสัตว์ทั้งหลายว่า เป็นการเพิ่มความเมตตากรุณาลงในจิตใจ เหมือนการเติมความรักลงไปใใจมากมายผลที่ได้รับคือ จะเป็นคนรักคนอื่นได้ง่าย จะเกลียดใครๆ ได้ยาก จะเป็นคนที่มากไปด้วยมิตรสหาย ไม่มีใครเกลียด นอนหลับฝันดี มีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสผุดผ่อง พร้อมที่จะเป็นมิตรกับคนทุกคนที่ผ่านเข้ามาชั่วคราวหรือร่วมงานกันนานๆ ก็ตาม

สิ่งที่เน้นย้ำให้พุทธบริษัททั้งหลายได้ตระหนักมากเป็นพิเศษคือ ความสงบเป็นยอธรรมะที่ทำให้ชีวิตและทรัพย์สินที่อยู่มีความหมาย เพราะเมื่อไรจิตใจสงบ รับประทานอาหารก็อร่อย นอนก็หลับดี ซื่อสัตย์สุจริตมีความสุข เดินทางไปไหนมาไหนก็มีความสุข จะใช้ยานพาหนะในการเดินทางราคาถูกราคาแพงก็มีความสุขได้เท่าเทียมกัน เมื่อพิจารณาเห็นว่าความสงบ

สำคัญมากขนาดนี้ พระพุทธเจ้าจึงตรัสย้ำให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายช่วยกันสะสมความสงบให้ มากๆ เพื่อชีวิตจะได้มีความหมายในทุกขั้นตอนของการดำรงชีวิต

แสดงธรรมจบเมื่อเวลาประมาณบ่ายสองโมงตรง เพราะต้องคืนห้องประชุมที่เข้ามาในราคาถูกร มีคนถวายปัจจัยบูชาภัณฑ์เทศน์หลายยูโร ได้ร่วมสมทบค่าเช่าห้องประชุมด้วย สมทบกันไปสมทบกันมามีเงินเหลืออีกหลายยูโร จึงมอบเป็นค่าน้ำค่าไฟแก้ววัดต่อไป เป็นการเสียสละที่ออก มาจากใจของทุกคนที่ปรารถนาให้งานบุญกุศลนี้จบลงด้วยดี เป็นที่ชื่นอกชื่นใจของทุกคน

เสร็จงานแล้ว ได้นำเอาขนมและผลไม้ที่ทุกคนนำมาตักบาตรที่เหลือจากพระสงฆ์ฉันแล้ว
แจกเป็นผลไม้มงคลจนครบถ้วนทุกคน ทุกคนอำลาเดินทางกลับบ้านด้วยความสดชื่นแจ่มใส
อิ่มท้อง อิ่มใจและอิ่มบุญ

๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔

๑๘.๓๐ น.

วัดนวมินทรราชูทิศ เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส



ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ

เจ้าอาวาสวัดลอยฟ้า (Sky temple no boundary)

www.skytemple.org